

ย่างคือ 'ไอโซซู่' ลางปีดยหารุกป่า เอาริง! หรือ 'ชื้อเวลา' รือดอน



กริ ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่งได้รัฐมนตรีคนใหม่เมื่อต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา คือ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รว.ทรัพยากรธรรมชาติ โดยก้าวแรกที่นายวิเชษฐ์เข้ามาในกระทรวงแห่งนี้ ได้ประกาศนโยบายหลัก ๆ ว่า จะเน้นการทำงานในภาพรวมทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการทำงานเชิงรุก การสร้างความสมัครสมานสามัคคี และการแก้ไขกฎหมายที่ค้างคังเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ส่วนเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายที่มีปัญหาเรื่องชื้อขายตำแหน่ง ยืนยันว่าในยุคคนตังใหม่ไม่มีเรื่องนี้ โดยจะใช้ระบบคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย

เมื่อนายวิเชษฐ์ พูดถึงการแก้ไขกฎหมายที่ค้างคัง เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามถึงการรือดอนรีสอร์ท-บ้านพักตากอากาศที่นุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะที่อุทยานฯ ทับลาน จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครราชสีมา รวมทั้งอุทยานฯ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

นายวิเชษฐ์ กล่าวยืนยันว่า ทุกอย่างต้องดำเนินการต่อไปตามกฎหมาย ส่วนกรณี

จะให้รือดอนออกไป หรือให้ "เช่า" ตามที่มีการพูดถึงกันอยู่ในเวลานี้ จะต้องพิจารณาหลักกฎหมาย ชัดความถูกต้องเป็นหลัก สิ่งใดกฎหมายว่าไว้ก็ต้องปฏิบัติตาม แต่หากกฎหมายเป็นอุปสรรคก็ต้องแก้ไข

ถัดมาอีกไม่กี่วัน นายวิเชษฐ์ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและเร่งรัดการดำเนินคดีและการรับมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ต่อการแก้ไขปัญหาการรุกป่าเข้าครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545

โดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้มี นายวิจารณ์ ฉิมฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรรมการประกอบด้วย นายมนโพนทศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายบุญชอบ อุทมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายเทพพล ศรีสุข อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายชาติ สุวรรณ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกองอำนวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายศติน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิ สืบพินาศเสถียร นายธรรมชัย เข้าวปรีชา ที่ปรึกษาส่วนตัว รว.ทรัพยากรธรรมชาติและ นายภิญโญ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และ ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่ กลั่นกรองและเร่งรัดการดำเนินคดีตามกฎหมาย

ว่าด้วยป่าไม้ เร่งรัดการบังคับคดี และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานฯ 2504 และมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ. 2507 รวมถึงศึกษาและปรับปรุงมาตรการและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยป่าไม้แก่ผู้กระทำผิดให้สอดคล้องกับปัญหาปัจจุบัน โดยการดำเนินการจะเน้นใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ประกอบกัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ได้มีการจัดประชุมกันไปแล้ว และจะมีคำสั่งให้เริ่มรือดอนสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายให้เร็วที่สุด หรืออย่างช้าต้องไม่เกินเดือน ส.ค. นี้

โดยอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องปัญหารีสอร์ท บ้านพักนุกรุกพื้นที่ เป็นเรื่อง ที่หน่วยงานคือกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ มีอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนคณะกรรมการฯ เพียงแค่ช่วยในเรื่องที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ และจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา ส่วนจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ใดเป็นลำดับแรกก็แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเสนอขึ้นมา และสุดท้ายต้องนำเสนอให้ รว.ทรัพยากรธรรมชาติและ เห็นชอบ

ทางด้านนายศติน กล่าวว่า การรือดอน

ถาวรบ้านรัฐมนตรีปราบผู้บุกรุกผืนป่ามรดกโลก

1) รีสอร์ท และบ้านพัก ในอุทยานา ทับลาน กว่า 20 ราย ที่คดีสิ้นสุดแล้ว กำลัง รอการรื้อถอน

2) ตั้งแต่ปี 54 มีการจับกุมผู้บุกรุก อุทยานาทับลาน 152 ราย (สร้างรีสอร์ท- บ้านพัก) ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนและอัยการ โดยอยู่ในพื้นที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 12 ราย ซึ่งนายอำเภอญาติ เสนอความเห็นไปยังอัยการว่าไม่ฟ้องดำเนิน คดีอาญาทั้ง 12 ราย และอีก 140 ราย อยู่ ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานว่ามีนายอำเภอวังน้ำเขียว ส่ง ความเห็นสั่งฟ้อง หรือไม่สั่งฟ้องไปยังอัยการ ก็คดีแล้ว แต่ถึงจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้อง ดำเนินคดีอาญา ทั้ง 152 ราย ก็ต้องรื้อถอน



นอกจากพื้นที่อุทยานา ทับลาน

3) อดีตนักการเมืองใหญ่ใน จ.ปราจีนบุรี บุกรุกเขตอุทยานา เขาใหญ่ จำนวน 251 ไร่ ในพื้นที่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เพื่อออก จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้สัตว์ป่าเดินข้ามไปมา ใดนค โดยมีกลุ่มข้าราชการในพื้นที่ ร่วมในการ

กระทำความผิด ซึ่งกรณีนี้กรมสอบสวนคดี พิเศษ (ดีเอสไอ) รับเป็นคดีพิเศษตั้งแต่กลางปี 55 และดีเอสไอ อยู่ระหว่างสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง

4) อดีตนักการเมืองใหญ่ใน จ.ปราจีนบุรี บุกรุกเขตอุทยานา เขาใหญ่ จำนวนหลายร้อย ไร่ เพื่อสร้างรีสอร์ทและค่ายลูกเสือขนาดใหญ่ ขวางทางการไหลของน้ำตกธารทิพย์ ในเขต พื้นที่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี กรณีนี้อยู่ใน ความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และอุทยานา เขาใหญ่ ในการ เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเปิดเผย

5) เร่งทำทางเชื่อมระหว่างผืนป่า อุทยานา เขาใหญ่-อุทยานา ทับลาน บนถนน สาย 304 (กบินทร์บุรี-นครราชสีมา) อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้สัตว์ป่าเดินข้ามไปมา ระหว่าง 2 ผืนป่ามรดกโลก.

รีสอร์ท-บ้านพักที่บุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานา หลักการต้องดำเนินการ ความชอกช้ำ หมายถึง คือ รื้อถอนออกจากพื้นที่ โดยเด็ดขาด ไม่สามารถดำเนินการเป็นอย่างอื่น ไปได้ ส่วนในพื้นที่ป่าสงวนของกรมป่าไม้ ซึ่ง กฎหมายยังมีการอนุโลมให้เข้าพื้นที่ และเรื่องนี้ ต้องจับตัวจะมีการดำเนินการในลักษณะใด

ขณะเดียวกัน นายปริญญา เทวานฤ นิตรกุล รองอธิบดีกรมที่ดิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะนักกฎหมายที่ติดตามปัญหาการบุกรุก พื้นที่อุทยานา ทับลาน กล่าวว่าตนมองว่าการตั้ง คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวถือเป็นเรื่องดี ซึ่งจะ ทำให้มีเจ้าหน้าที่ชัดเจนในเรื่องปัญหาการรื้อถอน รีสอร์ท-บ้านพัก ที่บุกรุกพื้นที่อุทยานา โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานา ทับลาน ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ รื้อถอนไปแล้ว 49 คดี มีบางส่วนที่รื้อถอนไป แล้ว และอีก 20 กว่าคดีที่ยังอยู่ในขั้นตอนของ ศาลปกครอง ที่ยังไม่มีการรื้อถอน แม้คณะ กรรมการฯ ดังกล่าวจะมีคำสั่งว่าถ่วงถ่วง ซึ่งฟัง ดูจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายล่าช้าไปหรือไม่ ทั้งนี้ตนมองว่าที่ผ่านมาการดำเนินการของ อุทยานาฯ ชีคคำสั่งของศาลเป็นหลัก ทั้งศาล อาญา ศาลแพ่ง และศาลปกครอง ถือเป็นการ ถ่วงถ่วงโดยกระบวนการทางศาลอยู่แล้ว

หากมีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาทำงานแล้ว ไม่มีการดำเนินการใด ๆ หรือพิจารณาไม่ให้เกิด การรื้อถอน ก็ต้องตอบคำถามกับสังคมให้ได้ ด้วยว่าเหตุใดจึงไม่ดำเนินการ เพราะสื่อมวลชน และประชาชนต้องจับตาการทำงานของคณะ กรรมการฯ ชุดนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ต้องย้อนไปดูการทำงาน ในสมัย นายดำรง พิเศษ เป็นอธิบดีกรม อุทยานาฯ และมีนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็น รว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ในห้วงปี 54-55 ที่ผ่านมา ซึ่งการทำงานในยุคนั้นไม่มีการตั้ง คณะกรรมการถ่วงถ่วงฯ มีแต่เจ้าหน้าที่ อุทยานาฯ ทับลาน ออกไปคิดป้ายประกาศ แจ้งเตือนนายทุนที่บุกรุกฯ และคดีถึงที่สุด แล้วให้รื้อถอนออกจากเขตอุทยานาฯ พร้อม กับทำหนังสือราชการแจ้งเตือนไปอีก 3 ครั้ง โดยใช้เวลาแจ้งเตือนล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน ก่อนลงมือรื้อถอนไปแล้วจำนวน 27 ราย

ในจำนวน 27 ราย ที่ถูกรื้อถอนไปแล้ว เป็นนายทุนผู้มีอันจะกินทั้งหมด ไม่มีชาวบ้าน คาสี คาสา แม้แต่รายเดียว และส่วนใหญ่ ขอมรับสภาพอำนาจรัฐแต่โดยดี มีเพียงนายทุน ใหญ่เพียงรายเดียวเท่านั้น ที่โหวกเหวกโวยวาย เนื่องจากลงทุนไปเยอะ และมีความโกดัดจริต นักการเมือง จึงพยายามไปร้องเรียนกับหลาย

หน่วยงาน เพื่อถ่วงเวลา ขณะเดียวกันก็แอบ ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อหวังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ด้วรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งหลายคนจับตาว่าจะ เดินหน้าอย่างไรกับการวางปัญหานายทุน บุกรุกเขตอุทยานาแห่งชาติ ว่าจะ "เอาจริง" หรือ "ซื้อเวลา" ไปเรื่อย ๆ.

ทีมข่าวเฉพาะกิจ : รายงาน